



ประชุมชี้แจงและรับฟังนโยบาย



เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังนโยบายการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

แสดงความยินดี



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ “ Social Media Marketing ”



เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ “ Social Media Marketing ” ให้กับสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ (AV2) สำนักวิทยบริการฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทำบุญสำนักวิทยบริการฯ



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทำบุญสำนักวิทยบริการฯ โดยมีอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการ

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยเมื่อเวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร



จัดทำโดย : งานบริการสื่อสารสนเทศ



Library.tru



Library.tru@lawasri.tru.ac.th



0 3641 2783